


Vinhome

Thiết kế căn hộ thông minh, tối đa hóa công năng

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Maison

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Trong những năm gần đây, **Mặt bằng Vinhomes Grand Park** trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của người mua nhà và giới đầu tư bất động sản. Với quy hoạch bài bản, diện tích lên đến 271 ha và hệ thống tiện ích đồng bộ, dự án này không chỉ mang lại không gian sống lý tưởng mà còn mở ra cơ hội sinh lời bền vững. Hiểu rõ Layout Vinhomes Grand Park giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, đồng thời việc tìm hiểu chi tiết mặt bằng Vinhomes Quận 9 giúp đánh giá tổng thể tiềm năng của khu đô thị hiện đại này.

Tổng quan về mặt bằng Vinhomes Grand Park

Diện tích quy hoạch và phân khu chức năng

Dự án có diện tích 271 ha, được chia thành nhiều phân khu căn hộ, biệt thự, nhà phố và hệ thống tiện ích.

Mật độ xây dựng chỉ khoảng 20 - 25%, phần còn lại dành cho công viên, mặt nước và hạ tầng giao thông nội khu.

Các phân khu chính trong dự án

71 tòa tháp căn hộ cao tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu hóa không gian sống.

Khu biệt thự, shophouse nằm ở vị trí đắc địa, tạo nên cộng đồng cư dân thượng lưu và cơ hội kinh doanh lý tưởng.

Công viên Grand Forest rộng 36 ha, là điểm nhấn quan trọng giúp cư dân tận hưởng không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên.

Chi tiết layout Vinhomes Grand Park thiết kế đặc biệt tối ưu không gian

Thiết kế căn hộ thông minh, tối đa hóa công năng

Căn hộ có diện tích linh hoạt từ 28m² đến hơn 100m², bao gồm từ studio đến 3 phòng ngủ.

Mỗi căn hộ đều có ban công và cửa sổ lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên và tối ưu tầm nhìn.

Tiện ích nội khu được bố trí hợp lý

Hồ bơi, khu thể thao, công viên xanh và khu vui chơi trẻ em được phân bố xen kẽ giữa các tòa nhà.

Hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi ngay trong khu đô thị.

Hệ thống giao thông nội khu khoa học

Đường nội khu rộng rãi, có làn đường riêng cho xe ô tô và xe máy, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Các tuyến đường nội bộ được kết nối thông minh với hệ thống giao thông công cộng xung quanh.

Mặt bằng Vinhomes Quận 9 lợi thế vị trí chiến lược

Kết nối hạ tầng thuận lợi

Dự án nằm trên trục đường Nguyễn Xiển - Phước Thiện, dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận.

Tuyến Metro số 1 sắp đi vào hoạt động giúp gia tăng giá trị bất động sản tại khu vực này.

Tiềm năng phát triển trong tương lai

Khu vực Quận 9 đang được quy hoạch trở thành trung tâm công nghệ cao, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn.

Lượng chuyên gia, kỹ sư làm việc tại khu vực này ngày càng tăng, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và cho thuê căn hộ.

Lý do nên lựa chọn mặt bằng Vinhomes Grand Park để đầu tư hoặc an cư

Chất lượng sống cao cấp với hệ sinh thái tiện ích đa dạng

Không gian sống xanh với công viên, hồ nước và các khu vườn nội khu, mang đến môi trường sống trong lành.

Hệ thống an ninh 24/7, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Khả năng sinh lời cao cho nhà đầu tư

Giá trị bất động sản tại khu vực này đang tăng trưởng mạnh nhờ hạ tầng phát triển.

Mô hình khu đô thị thông minh, hiện đại thu hút nhiều khách hàng tiềm năng.

Như vậy, với thiết kế hiện đại, quy hoạch thông minh và vị trí chiến lược, Mặt bằng Vinhomes Grand Park là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm không gian sống chất lượng cao. Hiểu rõ Layout Vinhomes Grand Park giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu của mình. Đồng thời, việc phân tích mặt bằng Vinhomes Quận 9 sẽ giúp các nhà đầu tư nhận diện cơ hội sinh lời hấp dẫn trong tương lai. Nếu bạn đang tìm kiếm một dự án đáng sống và đầu tư, Vạn An Land đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua.

Matériaux

Outils

Étape 1 -
